

GUNKUL - ดูดี ท่ามกลาง เมฆดำ(?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิสจั่วหัว...

จริงๆ ก็ไม่ใช่เมฆดำอะไรหรอกนะครับ ก็แค่ยังไม่ชัดเจนเสียมากกว่า ก็อย่างที่เห็นเมฆเคยกล่าวไว้ใน Live บ่อยๆ ว่า ตลาดหุ้นไทย หรือ SET Index ในตอนนี้ ก็คงหนีไม่พ้น แรงกดดันทางการเมือง... ซึ่งหากเรายังไม่เห็นหน้าตาของรัฐบาลอย่างชัดเจนแล้วนั้น ตลาดก็ยังคงจะออกอาการแกว่งๆ ในบางจังหวะ ในบางวัน หรือในบางสัปดาห์... แต่เอาเถอะ ถ้าว่ากันตามจิตวิทยานั้น หมายถึงจิตวิทยาของตลาดนะ อาจจะคิดไปก่อนแล้วก็ได้ว่า ประเทศไทย ไม่น่าจะมีอะไรที่แย่ไปกว่านี้แล้ว ต่อให้ได้รัฐบาลใหม่ ที่จะมีหน้าตาไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนักก็ตาม(แบบข้ามขั้นนะ) แต่ตลาดก็อาจจะยังทำใจได้ว่า แย่ไปกว่านี้ ไม่น่าจะมีแล้ว(ถ้าในเหตุการณ์ปกตินะ) ดังนั้น การที่ตลาด จะไม่ลงแรงๆ นั้น หรือ ตลาดอาจจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนั้น ก็ย่อมจะเป็นไปได้... ซึ่งนั่น ก็จะไปสอดคล้องกับการแกว่งตัวของตลาด หรือ SET Index ที่อาจจะกำลังอยู่ในปลายคลื่น 4 ซึ่งอาจจะอยู่ที่ระดับ 1461.61 นั่นเอง... แต่ถ้าจะมีอะไรที่ไม่ปกติเกิดขึ้นมา หรือ เรียกว่า เหตุการณ์เหนือการคาดหมาย เราจะดูจากระดับ 1450 ไว้ก่อนเลยก็อย่างที่กล่าว การต่ำกว่าระดับ 1450 นั้น มันจะผิดไปจากเงื่อนไข ที่จะมองในทางดี หรือ คลื่น 4 จะไม่มีคลื่น 5 ก็จะไม่เห็น แต่มันอาจจะไปคลื่น ABC ที่อาจจะลงลึกๆ ตามมาได้นั่นเอง (เป็นการลงใน คลื่น C)... เขาเป็นว่าตอนนี้ หากยังยืน 1540 ไม่ได้ ถ้าจะมีการอ่อนตัวลงมาบ้าง ก็ต้องลงไม่ต่ำกว่า 1520 ไว้ก่อนนะ เพราะอะไรต้องไม่ต่ำกว่า 1520 ก็ได้กล่าวไปแล้ว... (กรณียืน 1540 รอบนี้ก็ต้องยืนให้ตลอดไปด้วยนะ)

ดูตามเกม...

ตอนนี้ก็คงเอาเกมหุ้นราคาตัวๆ มาว่ากันไว้ก่อน แต่ก็ต้องราคาตัวและมีแนวที่จะลุ้นทางขึ้นได้ หรือ อาจจะอยู่ในรอบ Rebound ระยะสั้น สลับในแนวโน้มขาลง (มีหลายตัวอยู่นะ)

แนวรับ : ... 3.28-3.22 ไม่ควรต่ำกว่า 3.20 จะดีกว่า

เป้าหมาย : ... 3.48-3.52 หรืออาจจะคาดหวังได้ถึง 3.6

Price Chart...(GUNKUL)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น GUNKUL... แม้ว่าสัญญาณเครื่องมือที่ใช้อ่านแนวโน้ม ยังไม่ได้บ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นขาขึ้น แต่ด้วยรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เป็นเชิงบวก หรือ เป็น Double Bottoms จากการผ่านระดับ 3.20 ขึ้นมาได้แล้วนั้น แนวโน้มจึงน่าจะคาดหวังการขึ้นต่อได้ แต่ก็ต้องด้วยเงื่อนไขว่า ห้ามพลิกลงมาต่ำกว่า 3.20 อย่างมีนัยสำคัญก่อนด้วยเป็นพอ... ส่วนเป้าหมายของการขึ้นที่ให้มาตามข้างต้นนั้น ก็ยังคงเป็นแค่เป้าหมายในระยะสั้น หรือ รอบสั้นเท่านั้น ยังไม่อาจจะยืนยันว่าจะเป็นขาขึ้นจริง หรือ แนวโน้มจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้อย่างจริงจัง... แต่เราก็สามารถเก็งกำไรรอบ Rebound อย่างต่อเนื่องในขาลงได้ จนกว่าจะถึงระดับ 4.0-4.2